



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 9 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง

1. สศก.ชี้ยาง-มันสำญญาคดี
2. กรมฝนหลวงเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง
3. รมช.เกษตรตรวจไอยูยูที่สตัหีบ
4. ภาพข่าว : ลงพื้นที่
5. ภาพข่าว : ตรวจเรือประมง
6. กำซบ'เมืองชล'สกัดประมงเถื่อน
7. เกษตรฯเดินเครื่องแผนปฏิรูปภาคเกษตรตามโครงการไทยนิยมมา...
8. เปิดสาระสำคัญ กม.อีอีซีฉบับผ่าน สนช.
9. กษ.เล็งจัดแคมเปญเดินรับบริจาคสมทบทุนก่อสร้างศูนย์ฝนหลวงฯ
10. แนะนำ"เปรมชัย"รับสารภาพ โดนเพิ่มอีก"พยายามติดสินบน"
11. เลาะรั้วเกษตร: ไทยนิยมยั่งยืน
12. บูรณาการสินค้าเกษตร เอกชนเข้าพบ'บิ๊กฉัตร'...

สื่อ

โพสต์ทูเดย์
บางกอกทูเดย์
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
ข่าวสด
สยามรัฐ
มติชน
สยามรัฐ
ผู้จัดการรายวัน360
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

หัวข้อ : สศก.ชี้ยาง-มันส์ัญญาณดี

วันศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ : 5482 หน้า : A5 (บนซ้าย)

สศก.ชี้ยาง-มันส์ัญญาณดี

โพสต์ทูเดย์ - สศก.ระบุสินค้าเกษตร
ไตรมาสแรกส่งสัญญาณดี หวังเกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญในช่วงไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค. 2561) ของสินค้ามันสำปะหลังและยางพารา พบว่าราคามีแนวโน้มดีขึ้น ภายหลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปี 2560/2561 ออกมา และยางพารามีมาตรการลดการส่งออกยางและมาตรการ

ลดพื้นที่การปลูกยางออกมา

ทั้งนี้ ยางพาราปี 2561 คาดว่ามีผลผลิต 4.92 ล้านตันยางดิบ เพิ่มขึ้น 9% จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากในทุกภาคมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอ ดันยางสมบูรณ์ดี โดยในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2561 คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาด 21% ส่วนในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. พื้นที่ส่วนใหญ่หยุดการกรีดยาง ผลผลิตจึงมีน้อย และจะเริ่มเปิดกรีดยางในเดือน พ.ค. ซึ่งผลผลิตในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. จะออกสู่ตลาด 8% และผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน มิ.ย.-ธ.ค. คิดเป็น 70%

ของผลผลิตทั้งปี

ด้านมันสำปะหลังคาดว่าผลผลิต 28.57 ล้านตัน ลดลง 8% เนื่องจากปีที่ผ่านมามีราคาถูก ทำให้เกษตรกรลดการปลูก โดยเดือน ม.ค.-มี.ค. คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดปริมาณ 14.36 ล้านตัน คิดเป็น 50% ของผลผลิตหัวมันสด ราคาหัวมันสำปะหลังสดเฉลี่ย กิโลกรัมละ 2.01 บาท ปรับตัวสูงขึ้น 36% ขณะที่ราคาส่งออกมันเส้นเฉลี่ยตันละ 6,786 บาท และราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลังเฉลี่ยตันละ 13,795 บาท ■



กรมฝนหลวงเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง

กรมฝนหลวงฯระดมซ่อมบำรุงอากาศยานและฝึกบินทบทวนประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง เตรียมพร้อมปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยแล้งพื้นที่เกษตรเขตนอกพื้นที่ชลประทานกว่า 100 ล้านไร่ทั่วประเทศ โดยได้จัดเตรียมสมรรถนะฝนหลวงไว้ประมาณ 9,000 ตันใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงตลอดปี 2561

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงในปี 2561 ให้มีความสมบูรณ์และปลอดภัยที่จะส่งผลให้การปฏิบัติการภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมฝนหลวงฯได้จัดฝึกบินทบทวนประจำปี โดยนำเครื่องบินและเครื่องบินลงเครื่องหลังการซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 8 เดือน คือในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-31 ตุลาคมของทุกปี การขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงจะถูกกำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับภาคการเกษตร และใช้ในการอุปโภค บริโภค รวมถึงเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนต่างๆ โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคทั่วทุกภูมิภาคจำนวน 5 ศูนย์ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

การฝึกบินทบทวน เป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกภารกิจหนึ่งของนักบินกรมฝนหลวงฯ เนื่องจากนักบินจะต้องปฏิบัติงาน ตามภารกิจของกรมฝนหลวงฯ ตลอดทั้งปี เช่น การบิน

ปฏิบัติการฝนหลวงการบินตัดแปรสภาพอากาศ การบินเพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง งานบินบริการและบินสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ที่ร้องขอ การฝึกบินทบทวน นับได้ว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานด้านการบิน และเกิดความปลอดภัยสูงสุด เป็นการฝึกให้นักบินมีทักษะและความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชื่อมั่นการบินต้องเตรียมพร้อม และต้องสามารถตอบรับแก้ไขสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ

สำหรับ การฝึกบินทบทวนประจำปี ประกอบด้วย การฝึกบินทบทวน เพื่อทบทวนท่าทางการบินที่สำคัญต่างๆ ทั้งที่ได้ปฏิบัติและไม่ได้ปฏิบัติในช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ เช่น การบินเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน (Abnormal) การบินท่าทางการบินอื่นๆ การฝึกบินการปฏิบัติการฝนหลวง รวมทั้งการฝึกบินเปลี่ยนแบบให้แก่นักบินเดิม นักบินที่บรรจุใหม่ และนักบินที่ยังไม่เคยทำการบินกับอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมาก่อน โดยในการดำเนินการฝึกบินทบทวน ประจำปีนั้นจะกำหนดให้มีขึ้นในเดือนเมษายน-กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เครื่องบินแบบ Cessna Caravan ตั้งฐานปฏิบัติการฝึกบินที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และสนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 9-28 มกราคม 2561 รวม 20 วัน
2. เครื่องบินแบบ CASA ตั้งฐานปฏิบัติการฝึกบินที่สนามบินพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก บริเวณท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 และสนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 1-13 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 13 วัน
3. เครื่องบิน CN-235 ตั้งฐานปฏิบัติการฝึกบินที่สนามบินพาณิชย์พิษณุโลก บริเวณท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 และสนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 15-30

มกราคม 2561 รวม 16 วัน

4. เครื่องบินแบบ Super King Aie -350 ตั้งฐานปฏิบัติการ
ฝึกบินที่สนามบินพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก บริเวณท่าอากาศยาน
ทหาร กองบิน 46 และสนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ระหว่างวันที่ 3-14 มกราคม 2561 รวม 12 วัน

5. เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบ่งการฝึกบินทบทวน เป็น 2 ช่วง
คือ ช่วงที่ 1 เครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ BELL 206 และ BALL 407
ตั้งฐานปฏิบัติการฝึกบินที่สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ระหว่างวันที่ 9-30 มกราคม 2561 รวม 22 วัน ช่วงที่ 2 เครื่อง
เฮลิคอปเตอร์ แบบ BALL 412 และ AS 350 ตั้งฐานปฏิบัติการ
ฝึกบินที่สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 31
มกราคม ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 24 วัน

“หลังจากวันนี้กรมฝนหลวงฯ มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์
ในการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเรื่องน้ำให้
กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชน ทั้งนี้การซ่อมบำรุงอากาศยาน
ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญเพื่อความปลอดภัยของภารกิจ
สำคัญคือการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรเขตนอกพื้นที่
ชลประทานกว่า 100 ล้านไร่ ตามนโยบายของรมว.เกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งขณะนี้กรมฝนหลวงได้จัดเตรียมสารฝนหลวงไว้
ประมาณ 9,000 ตัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงตลอดปี
2561 รวมถึงการบินสำรวจเก็บข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการปฏิบัติ
การฝนหลวง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เช่น ข้อมูลการปลูกพืช
ในฤดูแล้งของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ” ดร.สุรสิทธิ์
กล่าว ■

รมช.เกษตรตรวจ'ไอยูยู'ที่ลัดทีบ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ นายลักษณ์ วจนาวัชกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยอรุณชัย พุทธรเจริญ รองอธิบดีกรมประมง นำคณะสื่อมวลชนและเอ็นจีโอ ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และการดำเนินการควบคุมการทำประมงของเรือประมงไทย ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) ต.บางเสร่ อ.ลัดทีบ และสะพานปลาฉะเชิงเทรา ต.แสมสาร อ.ลัดทีบ โดยมี พล.ร.อ.พิเชษฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เสนาธิการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา การทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปแผนดำเนินงาน และปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปการทำประมงของไทยให้คงความเป็นมาตรฐานตามที่รัฐบาลวางไว้

นายลักษณ์กล่าวว่า การนำคณะสื่อมวลชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การจัดหางาน กรมการปกครอง และกองบังคับการตำรวจน้ำ เข้าร่วมติดตามแผนการปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของไทยนั้น เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามกระบวนการต่างๆ ที่มีความชัดเจน และเข้มข้นตามมาตรฐาน การบริหารจัดการที่กรมประมงได้วางไว้ ให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากร และปราศจากการกระทำประมงที่ผิดกฎหมาย

“การตรวจในครั้งนี้พบว่ามี ความก้าวหน้าตรงไปตามมาตรการต่างๆ ที่วางไว้ทุกประการ นับเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก ต้องขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การประกอบอาชีพประมงเป็นไปอย่างถูกต้อง และคงความเป็นมาตรฐานที่ยั่งยืน และขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยกันดำเนินงานจนสำเร็จรวดเร็วตามที่รัฐบาลวางไว้” นายลักษณ์กล่าว

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/การค้า-ลงทุน
วันที่: ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ปีที่: 31 ฉบับที่: 10732
Col.Inch: 19.28 Ad Value: 46,272
ภาพขาว: ลงพื้นที่

หน้า: 6(บนขวา)
PRValue (x3): 138,816

Clip: Full Color



ลงพื้นที่ : นายลักษณ์
วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นำคณะสื่อมวลชนและ
เอ็นจีโอตรวจติดตามการ
ปฏิบัติงานในการแก้ไข
ปัญหาการทำประมง
ผิดกฎหมาย และการ
ดำเนินการควบคุมการ
ทำประมงของเรือประมงไทย
ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออกเรือประมง อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี วานนี้ (8 ก.พ.)



ตรวจเรือประมง : ลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชลบุรี (PIPO) และการตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าจากต่างประเทศทางตู้คอนเทนเนอร์ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำ ท่าเรือแหลมฉบัง

กำชับ'เมืองชล'สกัดประมงเถื่อน

ชลบุรี - เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง พล.ร.อ.พิเชษ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และพล.ร.ต.ดำรง จันทร์โศ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจติดตามการปฏิบัติงานแก้ไข ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และการดำเนินการควบคุมการทำประมงของเรือประมงไทย พื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ชลบุรี (pipo) ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ

นายลักษณ์กล่าวว่า การลงพื้นที่ดูการทำงานในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานกระบวนการต่างๆ ของการแก้ไข ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยที่มีความชัดเจนและเข้มข้นตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กรมประมงได้วางแผนในการบริหารจัดการประมงไว้ให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรและปราศจากการทำประมงที่ผิดกฎหมายโดยมีการไปติดตามการดำเนินการควบคุมการทำประมงของเรือประมงไทย ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง ทั้งในด้านของการตรวจเข้าออกเรือประมง

สำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ เจ้าหน้าที่จากสหวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ ตลอด 24 ชั่วโมง จะพิจารณาอนุญาตให้เรือออกไปทำการประมงและกลับเข้าเทียบท่าหลังจากการทำประมงตามกฎหมายกำหนด ซึ่งจะมีการตรวจเอกสาร ตรวจสอบเรือประมง ตรวจเรือประมงที่จะมีระบบติดตามเรือ (VMS) รวมทั้งการตรวจสอบเรือประมงในประเด็นความปลอดภัย สุขอนามัย สวัสดิภาพของคนประจำเรือทั้งขาไปและกลับทุกครั้ง

เกษตรฯเดินเครื่องแผนปฏิรูปภาคเกษตรตามโครงการไทยนิยมฯ ลุยพัฒนาอาชีพเกษตรกร

“กฤษฎา” ตีกรอบหลักการเมนูอาชีพตามแผนปฏิรูปภาคเกษตรในโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล ต้องเกิดประโยชน์-มีส่วนร่วม-ยั่งยืนกับเกษตรกร พร้อมเตรียมส่งต่อให้ทีมขับเคลื่อนฯ ลงพื้นที่รับฟังความต้องการประชาชน 21 ก.พ.นี้

กษ.: นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนงานโครงการของกระทรวงเกษตรฯ ตามนโยบายพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาลว่า ขณะนี้แผนงานโครงการ กิจกรรมด้านการเกษตรเพื่อใช้เป็นรายการอาชีพ(menu) ของกระทรวงเกษตรฯ ในการตอบสนองต่อความต้องการหรือการเลือกอาชีพของประชาชนที่มี

ความประสงค์จะเข้าร่วมการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนโดยใช้งบประมาณกลางปีในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ประมาณ 3.5 หมื่นล้าน โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมรวม 20 โครงการค่อนข้างมีความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนครอบคลุม สอดคล้องกับเป้าหมายได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสองท่านพิจารณาแผนงานโครงการ กิจกรรมตามคำสั่งเดอรัรับ ผิดชอบพิจารณาอีกครั้งก่อนส่งให้สำนักงบประมาณ

“หลักการสำคัญของแผนปฏิรูปภาคการเกษตร ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาลนั้น ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ยึดใน 3

กรอบแนวทางหลัก คือ 1.โครงการ แผนงาน กิจกรรมที่เป็นความต้องการของเกษตรกรหรือสถาบันหรือองค์กรเกษตรกรโดยตรงอย่างแท้จริง เกิดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรหรือประชาชนในพื้นที่ 2.เกษตรกรต้องได้รับประโยชน์โดยตรงตามเป้าหมายของแผน เมื่อทำแล้วเกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์จากแผนงาน/โครงการดังกล่าวที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ หรือตอบสนองได้ว่าทำแล้วชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างไร เช่นการเพิ่มรายได้เกษตรกรให้เพียงพอต่อการดำรงชีพรายครัวเรือน และ 3. ต้องเป็นโครงการที่ปฏิบัติได้ ทำได้จริง มีความต่อเนื่องและยั่งยืน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวไว้ว่า อย่างไรก็ตามกรอบระยะเวลาที่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลรวม 7,663 ทีม โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยสนับสนุน จะเริ่มลงพื้นที่วันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อสำรวจวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชนหมู่บ้าน และชุมชนอย่างแท้จริงนั้น กระทรวงเกษตรฯ จะส่งแผนงาน โครงการ กิจกรรมด้านการเกษตรเพื่อใช้เป็นรายการอาชีพ(menu) ให้กับกระทรวงมหาดไทยลงไปสำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อรับทราบความคิดความเห็นต่อกิจกรรมที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอก่อนเริ่มขับเคลื่อนโครงการจริงไปในคราวเดียวกันด้วย

เปิดสาระสำคัญ กม.อีอีซีฉบับผ่าน สนช.

หมายเหตุ - สาระสำคัญส่วนหนึ่งของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ (กมอ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 71 มาตรา 8 หมวด ที่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม สนช.ในวันที่ 2 และ 3

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” หมายความว่า พื้นที่ตามมาตรา 6

“เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” หมายความว่า พื้นที่ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดตามมาตรา 40

“ผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีความรู้ความสามารถพิเศษ ซึ่งได้รับอนุญาตจากเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดให้ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษหรือกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

“อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ” หมายความว่า อุตสาหกรรมที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดตามมาตรา 39

“อุตสาหกรรมเป้าหมาย” หมายความว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

มาตรา 6 ให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ในภาคตะวันออกที่กำหนด



เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(1) พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

(2) จัดให้มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพื่อลดอุปสรรคและต้นทุนในการประกอบกิจการ

(3) จัดทำโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์

(4) พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้โดยถ้วนหน้าและการประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ

ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เห็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม (3) จะตราพระราชกฤษฎีกาให้พื้นที่บางส่วนของเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือ

เกี่ยวข้องกับพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง และเฉพาะพื้นที่เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยก็ได้

มาตรา 8 การดำเนินโครงการหรือกิจการใด ภายในเขตพัฒนาพิเศษทางตะวันออกที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนหรือชุมชนตามที่กฎหมายกำหนด ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการนั้น โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่รับรายงานที่ถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วน

ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงรายการเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมทั้งรายงานตามวรรคหนึ่ง โดยระบุหัวข้อที่จะต้องจัดทำรายงานให้ชัดเจน และกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการโดยเคร่งครัดโดยให้ถือว่าการพิจารณารายงานเป็นการอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว

ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมจากสำนักงานหรือผู้อนุญาต และให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ชำนาญการเพิ่มเติมเป็นพิเศษได้ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด

ในกรณีที่ไม่มิผู้ชำนาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการใด หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีหน้าที่อนุญาตให้มีผู้ชำนาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นให้เพียงพอโดยเร็ว โดยมีให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาต และคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีหน้าที่ศึกษาหรือจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมาใช้บังคับ และจะอนุญาตให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีหน้าที่ศึกษาหรือจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด

มาตรา 10 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก" ประกอบด้วย

- (1) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
- (2) รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
- (3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกรรมการ
- (4) ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นกรรมการ
- (5) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ
- (6) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การกำหนดนโยบายและการดำเนินการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ ให้เลขานุการเป็นกรรมการและเลขานุการ

มาตรา 11 คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และ

อำนาจ ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- (2) ให้ความเห็นชอบแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการดำเนินงาน แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธัญญโภค และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- (3) ให้ความเห็นชอบแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธัญญโภค
- (4) ประกาศกำหนดพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษและสิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้ประกอบการ ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง
- (5) อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- (6) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน
- (7) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
- (8) พิจารณานุมัติ อนุญาตให้สิทธิ หรือให้สัมปทาน ตามมาตรา 37
- (9) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของเลขาธิการตามมาตรา 44 ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย กรรมการนโยบายตามมาตรา 10 (4) และ (6) ประเภทละหนึ่งคน
- (10) แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจหรือคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
- (11) กำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน และออกระเบียบและข้อบังคับให้สำนักงานปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- (12) ติดตามและประเมินผลการดำเนินการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยต้องรายงานผลการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกกรอบระยะเวลาตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
- (13) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา 39 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมไฮเทคขั้นสูง สร้างนวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ คณะกรรมการนโยบายอาจกำหนดให้มีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน หรือเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริม

อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ หรือเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญจากผู้ประกอบการสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่มีศักยภาพสูงด้วย

ในการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ คณะกรรมการนโยบายจะประกาศกำหนดจากอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยอาจรวมถึงอุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการจัดประชุม หรืออุตสาหกรรมอื่นใดด้วยก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ที่มีการพัฒนาตามวรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ยานยนต์สมัยใหม่
- (2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
- (3) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- (4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
- (5) การแปรรูปอาหาร
- (6) หุ่นยนต์
- (7) การบินและโลจิสติกส์
- (8) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
- (9) ดิจิทัล
- (10) การแพทย์และสุขภาพครบวงจร

มาตรา 63 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อการพัฒนาพื้นที่หรือชุมชน รวมตลอดทั้งช่วยเหลือหรือเยียวยาประชาชนและชุมชน บรรดาที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- (2) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่อยู่ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- (3) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
- (4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน การใช้จ่ายเงินกองทุนตาม (1) และ (2) ให้คำนึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย

มาตรา 66 ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ 17 มกราคม พุทธศักราช 2560 ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทำหน้าที่คณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องจัดให้มีคณะกรรมการนโยบายภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

กษ.เล็งจัดแคมเปญเดินรับบริจาค สมทบทุนก่อสร้างศูนย์ฝนหลวงฯ

กษ.: นายวิวัฒน์ ศัลย
กำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดีดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์พระราชาสู่ระดับสากลว่าได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณแปลงที่ดินของวิทยาลัยเกษตรเพชรบุรี และสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมกว่า 70 ไร่ ติดถนนใหญ่ อยู่ระหว่างทางเข้าวิทยาลัยเกษตรฯ ซึ่งทำเลมีความเหมาะสมในการก่อสร้างศูนย์ฝนหลวงฯ และสมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9 เพราะสถานที่ทั้ง 2 แห่ง อยู่ร่วมกับศูนย์ฝนหลวงทุกอย่างล้วนเป็นงานที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นทำเพื่อคนไทยมาตลอดชีวิตทั้งนี้ จะให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยนวัตกรรม สจร. เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง มา

ออกแบบให้สมพระเกียรติ เพื่อเป็นศูนย์รวมงานวิจัย มีการฝึกอบรมมีห้องปฏิบัติการที่สามารถเรียนรู้ศึกษาดูงานจากทั้งในประเทศ ต่างประเทศ พร้อมสร้างนักวิจัยฝนหลวง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การก่อสร้างศูนย์ฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ต้องใช้งบทุนก่อสร้าง 400 ล้านบาท หลังจากได้สำรวจที่ดินและดำเนินการเรื่องที่ดินเสร็จสิ้นจะจัดแคมเปญรณรงค์ให้คนไทยร่วมบริจาค สร้างศูนย์ฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ถวายพ่อหลวง คนละ 99 บาท ตั้งเป้า 10 ล้านคน 999 ล้านบาท คิดว่าอาจจะเดินขอรับบริจาค เพราะการเดินมีเวลา พบปะผู้คนชวนคนมาเป็นเพื่อนได้ง่าย เชิญทหาร ตำรวจ มีขบวนม้า ขบวนช้าง มาร่วมด้วยจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาล 9 ไปด้วยซึ่งจะวางแผนตั้งทีมกรรมการมาจัดแคมเปญเร็วๆ นี้



เสือร้องไห้ - มีผู้นำลีสเปย์ลิต้าไปพันรูปลักษณะคล้ายเสือดำร้องไห้ ทั่วตราบบนแผ่นป้ายผ้าใบของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) บริเวณจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสถานีรถไฟฟ้าเสนาณิคม ถ.พหลโยธิน คาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มคนที่ไม่พอใจ นายเปรมชัย กรรมการผู้ บริหารอิตาเลียนไทย ผู้ต้องหาลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ด้านตะวันตก.

แนะ“เปรมชัย”รับสารภาพ โดนเพิ่มอีก“พยายามติดสินบน”

แนะ‘เปรมชัย’รับสารภาพ-โดนเพิ่มอีก‘พยายามติดสินบน’

ผู้จัดการรายวัน360° - “หัวหน้าวิเชียร” ปิติ “ทุลกระหม่อมหญิงฯ” ทรงชื่นชมการทำงาน ขอขอบคุณ “คนไทย” ส่งกำลังใจให้มีพลังปกป้องป่า ชัด “เจ้าสัว” ไม่เกรงกลัว กม. ลั่นคนหุงใหญ่มีศักดิ์ศรี ไม่ต้องการเงินแม่แต่บาทเดียว “รมว.ทรัพย์” มั่นใจหลักฐานชัด “จรัลพร” แนะสารภาพ ไม่ต้องสู้คดีให้เสียเวลา **อ่านต่อหน้า 11**

ผู้จัดการรายวัน360° - “หัวหน้าวิเชียร” ปิติ “ทุลกระหม่อมหญิงฯ” ทรงชื่นชมการทำงาน ขอขอบคุณ “คนไทย” ส่งกำลังใจให้มีพลังปกป้องป่า ชัด “เจ้าสัว” ไม่เกรงกลัว กม. ลั่นคนหุงใหญ่มีศักดิ์ศรี ไม่ต้องการเงินแม่แต่บาทเดียว “รมว.ทรัพย์” มั่นใจหลักฐานชัด “จรัลพร” แนะสารภาพ ไม่ต้องสู้คดีให้เสียเวลา “ประยุทธ์” ลั่นใครช่วยโดนลงโทษหมด “อ.ยักษ์” คาดคนประสานเปิดทางเข้าป่าเป็น “อดีต บิ๊ก ชรก.” เผยตัวละครลับชื่อย่อ “น.” อดีต ผอ.กระทรวงทรัพย์ รับจ๊อบที่ปรึกษา บ.ก่อสร้างยักษ์ใหญ่ ขอไฟเขียว “แก๊งพราวนเปรมชัย” ล่าสัตว์ หุงใหญ่ ระทึก “สื่อออก-ไซเตส” จับตาคดี

จากกรณีนายวิเชียร ชิดวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยใหญ่ นครสวรรค์ ด้านตะวันตก ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกุม ตัวนายเปรมชัย กรรมการผู้ บริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) (บมจ.อิตาเลียน

ไทยฯ) พร้อมพวกรวม 4 คน พร้อมของซากสัตว์ป่าคุ้มครอง คือ ไก่ฟ้าหลังเทา ซากเนื้อแก้ง ซากเสือด่า ถูกฆ่าและและถลกหนัง รวมถึงอาวุธปืน และเครื่องกระสุนจำนวนมาก เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมา

วานนี้ (8 ก.พ.) ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ที่มี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรณีการจับกุม นำโดย นายวิเชียร ชิดวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยใหญ่ นครสวรรค์ ด้านตะวันตก เข้าร่วม

ภายหลังการประชุม นายวิเชียร กล่าวถึงกรณี ที่ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โพสต์ให้กำลังใจและชื่นชมการทำงานของนายวิเชียร และทีมงานนั้น รู้สึกปลาบปลื้มใจมาก เหมือนน้ำทิพย์ตกลงมาบนยอดหญ้า ให้

ชุ่มชื่นใจ และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมาก สร้างกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่แกร่งจะทำงานต่อไปได้

“ในนามของทุ่งใหญ่ ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคน ที่ส่งกำลังใจให้เราต่อสู้ฝ่าฟันก้าวข้ามความกดดันเหตุการณ์ตรงนี้ แต่การปฏิบัติงานในครั้งนี้ ผมไม่ได้ทำคนเดียว มีทีมงานอีกกว่า 200 ชีวิตที่ช่วยปกป้องผืนป่าไว้ด้วย หากไม่มีกำลังเหล่านี้ เราคงทำงานไม่ราบรื่น กำลังใจของพวกท่านที่ส่งให้เรามีพลังเป็นร้อยเท่าพันเท่าในการที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชาติไทยต่อไป” นายวิเชียร กล่าว

นายวิเชียร ยังเล่าถึงการเข้าจับกุมคณะของนายเปรมชัยด้วยว่า ตอนแรกเราก็เข้าไปเพื่อตัดเตือนและให้คำแนะนำ ให้หนักท้องเที่ยวได้ประพุดตีตัวอย่างถูกต้อง เพียงแต่ว่ามีกรเพิกเฉย และคือวันเกิดขึ้น มันก็เลยนำไปสู่การพบพิรุณสงสัย ถ้าเขาเชื่อเราแต่แรกตามที่แนะนำ เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาเข้ามาล่าสัตว์ การที่กล้าพักแรมในเวลากลางคืนที่เป็นป่าลึกและไม่อนุญาตให้อยู่จุดนั้น ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกใจ มีความแตกต่างจากผู้ที่มาลากลอบล่าสัตว์ทั่วไป มักจะแอบทำหลบหลีกจากเจ้าหน้าที่ แต่คณะของนายเปรมชัย มาแบบเปิดเผย เหมือนไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย พอไม่ปฏิบัติตามก็จะมีข้อสงสัยว่าซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่า จึงเดินทางและตรวจ จนค่อยๆ โผล่ขึ้นมาที่ละเปลาะ

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีใครมาเจรจากับโดยตรงหรือไม่ขอให้มีอะไรหรือขอให้ยอม นายวิเชียรกล่าวว่า เป็นปกติ เพียงแต่ก็ไม่ได้พูดตรงๆ เขาไม่ได้เสนอว่าต้องเป็นก็บาทก็อะไร ก็เป็นการพูดหยิ่งเชิงดูว่าเราจะมีท่าที่เอนเอียงไปทางเขาหรือไม่

เมื่อถามว่าทางเรารู้ว่าเขาเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่ในตอนไหน นายวิเชียร กล่าวว่า ในตอนที่เขาไปควบคุมตัว ในจุดเกิดเหตุก็มีการสอบถามว่าเป็นใครอะไร แต่เขาไม่ได้พูดเอง แต่เป็นผู้ติดตามที่บอกว่าเป็นเจ้านายใหญ่ของบริษัทนั้นบริษัทนี้ และมีการเอ่ยชื่อบริษัท ก็ทราบในตอนนั้น แต่ไม่ได้มีการเชื่อมโยงไปถึงใครที่จะมาช่วยเหลือคดีให้

“เขาก็ไม่ได้พูดว่าเป็นแซกวิโอพี แต่เป็นการสื่อให้เราทราบว่าเขาทำงานที่นี่ ชื่อนี้ แต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรและทำไปตามหน้าที่ จะเป็นใครก็ช่าง หากทำผิดก็ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยเด็ดขาด ผมขอเรียนว่า คนทุ่งใหญ่ศักดิ์ศรีเรามี ถึงแม้เราจะอยู่ในป่า เราไม่ได้ไร้ราย แต่เราก็ไม่ได้ต้องการเงินจากคุณเปรมชัยแม้แต่บาทเดียว” นายวิเชียร ระบุ

ด้าน พล.อ.สุรศักดิ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ เปิดเผยว่า มีพยานหลักฐานสำคัญที่พบว่ามีการกระทำความผิดจริง จึงหารือกันว่าทำอย่างไรจะรวบรวม

ข้อมูลหลักฐานให้สมบูรณ์ที่สุด แม้ว่านายเปรมชัยจะยื่นนกราณปฏิเสศ แต่พยานแวดล้อมความผิดนั้นชัดเจนทั้ง 9 ข้อหา โดยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา พยานแวดล้อมและหลักฐานมีความชัดเจน เราต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

เมื่อถามถึงกระแสความเป็นห่วง นายวิเชียรว่าจะถูกกลั่นแกล้งทางราชการนั้น พล.อ.สุรศักดิ์กล่าวว่า เขาเป็นคนทำงานดี ได้รับการคัดเลือกให้มาอยู่ตำแหน่งนี้ และเขาก็ทำงานสำเร็จ ตนจึงไม่รู้ว่าการโยกย้ายนั้นจะอยู่บนพื้นฐานอะไร ส่วนเรื่องความปลอดภัยของเขาก็ต้องช่วยกันดูแล

ขณะที่ พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี อธิบดีรอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ กล่าวเสริมว่า อยากฝากถึงกลุ่มผู้ต้องหาว่า การปฏิเสธหรือการต่อสู้คดีอาจทำให้เสียเวลา เพราะเจ้าหน้าที่ได้เก็บพยานหลักฐานทั้งหมดไว้และมั่นใจว่าสามารถดำเนินคดีเอาผิดได้ ทั้งนี้หากผู้กระทำความผิดยอมรับจะเป็นประโยชน์กับตัวเองมากกว่า เปลี่ยนวิกฤตกลั่นแกล้งแล้วนำความสามารถมาพัฒนาผืนป่า เชื่อว่าสังคมจะให้อีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “Gen.Prayun Chan-o-cha ทีมงาน” ซึ่งเป็นเพจทีมงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้โพสต์ข้อความว่า นายกษัยเจ้าหน้าที กรมฉัตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร กาญจนบุรี “ตรงไปตรงมา ห้ามช่วยใครเด็ดขาด” พร้อมโพสต์ภาพ พล.อ.ประยุทธ์ และมีข้อความบนภาพว่า “ทำคดีตรงไปตรงมา ห้ามช่วยใครเด็ดขาด ไม่ว่าจะผู้ถูกกล่าวหา ข้าราชการ หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้อง”

ด้าน นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีอดีตบิกในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานกับผู้ใหญ่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะของนายเปรมชัยเข้าไปในพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรว่า ยังไม่ทราบว่าเป็นใครที่เป็นอดีตบิกเกษตรฯคนดังกล่าว ซึ่งเราไปตรวจสอบไม่ได้เพราะไม่ได้ทำงานในกระทรวงแล้ว เท่าที่ทราบในขณะนี้กระทรวงเกษตรฯก็ไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยว ที่สามารถเข้าไปล่าสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ และเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครเข้าได้เป็นพื้นที่หวงห้าม หากลกลอบเข้า ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบต้องเคลียร์ทุกประเด็น ในเรื่องของการอำนวยความสะดวก ผู้เกี่ยวข้องคงหาได้ว่าเข้าไปได้อย่างไร

รายงานข่าวจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเชิงลึกว่ามีอดีต ผอ.สำนักฯ แห่งหนึ่งของกรมอุทยานฯ ชื่ออักษรย่อ

"ผอ.น." ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้ว และทำงานในฐานะที่ปรึกษากับบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ลำดับต้นๆ ของเมืองไทย ได้โทรศัพท์ติดต่อมายัง น.ส.กาญจนา นิตยะ ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เมื่อต้นเดือน ก.พ. ที่ผ่านมาเพื่อขอให้อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนายเปรมชัย แต่เนื่องจากเวลากระชั้นชิดจึงออกหนังสือไม่ทัน ประเด็นนี้แม้กลุ่มพรานมหาเศรษฐีจะอ้างว่าได้ขออนุญาตแล้วแต่เมื่อยังไม่ได้รับการพิจารณาจึงถือว่าเป็นการลักลอบเข้าไปซึ่งเป็นความผิดชัดเจน

"ประเด็นสำคัญอยู่ที่อดีต ผอ.น. ใช้ความเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรมอุทยานฯ และปัจจุบันเปลี่ยนสภาพไปเป็นที่ปรึกษา หรือลูกน้องของบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่มีส่วนทำให้ น.ส.กาญจนา รู้สึกเกรงใจหรือมีการสั่งด้วยวาจาจากกับ เจ้าหน้าที่คนใดหรือเปล่าตรงนี้ต้องมีการสอบสวนและหากยังคงอยู่ในตำแหน่ง ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าต่อไปก็อาจจะเปื้อนอุปสรรคต่อการสอบสวนหาข้อเท็จจริงซึ่งหากออกมาแนวนี้สถานการณ์ของ น.ส.กาญจนา จะอยู่หรือไปจึงล่อแหลมเป็นอย่างยิ่ง" แหล่งข่าวระบุ

อย่างไรก็ตาม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวถึงเรื่องที่มีกระแสข่าวในโซเชียลระบุว่า จะย้าย น.ส.กาญจนา ออกจากตำแหน่งว่า ยืนยันว่ายังไม่เคยคิดเรื่องนี้ และยังไม่เคยพูดเรื่องนี้เลย รวมทั้งยังไม่มีการพูดเรื่องนี้ด้วย เพราะเวลานั้น น.ส.กาญจนา ไม่ได้ทำความผิดอะไรเลย

ขณะที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมายอมรับว่า หลายประเทศสมาชิก อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) จับตาคดีนี้เป็นจำนวนมาก สังเกตได้จาก สื่อต่างประเทศรายงานข่าวความ

คืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะเลือดตาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ขึ้นอยู่ในบัญชีอนุรักษ์ ของ ไซเตส ตลอดจน พื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก ถูกจัดอยู่ในมรดกโลก

สำหรับกรณีคลิปเสียงการเจรจาในระหว่างจับกุมนายเปรมชัยนั้น พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ระบุว่าหลังการสอบปากคำ เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และบุคคลที่เกี่ยวข้องว่า เจ้าหน้าที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ร้องทุกข์ เอาผิดนายเปรมชัย กระทั่งชุด ประธานบริษัทฮิตาเลียนไทย และพวก ในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานเพิ่มเติม จากเดิมที่ตั้งข้อหาไว้ 9 ข้อหา รวมเป็น 10 ข้อหา จากความพยายามในการเจรจาขอให้ไม่ติดใจเอาความในเรื่องนี้ โดยมีความพยายามที่จะนำสิ่งของต่างๆ มาบริจาคให้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือตามเส้นทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องการ ตามที่ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ปรากฏผ่านคลิป ในขณะที่ยืนในเจ้าหน้าที่ได้อัดคลิปเอาไว้ระหว่างการเข้าจับกุม

"จากการตรวจสอบพบว่า เข้าข่ายติดสินบนเจ้าหน้าที่ แค่เริ่มพูดก็ถือว่าเข้าข่ายผิดแล้ว ตอนนั้นเจ้าหน้าที่กำลังติดตามและรวบรวมข้อเท็จจริง ในส่วนของหลักฐานที่ระบุใครเป็นคนยิง ตอนนั้นคือร่วมกันล่าสัตว์ป่า เท่ากับร่วมกันยิง ในหลักฐานที่พบซากหนึ่งเสือกกับเนื้อเสือกมีรอยถูกยิง 5 รูชัดเจน ตอนนั้นหลักฐานที่ได้มาถือว่าสมบูรณ์โดยไม่จำเป็นต้องสนใจว่าใครเป็นผู้ยิง ซึ่งการนำปืนเข้าไปก็ถือว่าผิดแล้ว" พล.ต.อ.ศรีวราห์ กล่าว.



ไทยนิยมยั่งยืน

เมื่อวันศุกร์ที่แล้วฟังนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เรื่องหลักคิด “ไทยนิยม” แล้วรู้สึกเป็นห่วง

ตามหลักที่ท่านนายกรัฐมนตรี พยายามอธิบายการแก้ปัญหาความยากจนที่ผ่านมามีปัญหา 2 ข้อหลักๆ คือพัฒนาแต่เศรษฐกิจเลยด้านสังคมและขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ทำให้ที่ผ่านมามาตรการหรือนโยบายที่ออกมา จึงเป็นแบบ “หวานแหว” เน้นสูตรสำเร็จที่ไม่มีจริง ไม่สามารถแก้ปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละครัวเรือนเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ บางเรื่องกลายเป็นการสร้างประชานิยมที่ผิดๆ

มาถึง ไทยนิยมยั่งยืน รัฐบาลมุ่งหวังที่จะนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นยุทธศาสตร์และกลไกขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่างๆ ในระดับพื้นที่ โดยมีหลักสำคัญคือ ทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อนำมาจัดทำแผนงานเสนอของงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชนและสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่

การทำงานตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืนนี้ จะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับต่างๆ คือ ระดับนโยบาย มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ระดับอำเภอและระดับพื้นที่ ก็จะมีชุดปฏิบัติงานดำเนินการในทุกตำบลทั่วประเทศ ทางด้านประชาชนก็ต้องทราบความต้องการของชุมชนตนเองให้ชัดเจน และต้องร่วมมือกับทางราชการในการแก้ไขปัญหา เช่น เรื่องน้ำ การเกษตร ท่องเที่ยว บริการ ค้าขาย อาชีพต่างๆ เป็นต้น

ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฤกษ์ฤกษ์ บุญราช ก็สนองนโยบายไทยนิยมยั่งยืนทันทีด้วยโครงการปฏิรูปภาคเกษตร 20 โครงการ คือ โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อย โครงการเกษตรแม่นยำสูง โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสาน โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และโครงการขยายพันธุ์สัตว์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพารา โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตใน

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปครบวงจร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรผู้ได้รับจัดสรรที่ดินทำกิน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคนม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชลประทาน โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร

เพียงเรื่องที่รัฐบาลจะทำ 10 เรื่อง และโครงการที่กระทรวงเกษตรฯ จะทำ 20 โครงการ ดูที่ว่าภายในอายุของรัฐบาลชุดนี้ ไม่ว่าจะเลือกตั้งปี'61 หรือ'62 เห็นทีจะได้ใช้แต่เงินงบประมาณ ส่วนผลสำเร็จไม่น่าจะให้เห็นหน้าเห็นหลังว่า จะ “ยั่งยืน” เพราะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ยาก และต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนที่สำคัญคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องทุ่มเทสรรพกำลังที่มีทั้งหมดทั้งสติปัญญา แรงกาย แรงใจ และความเสียสละ ให้กับโครงการต่างๆ ตามแนวคิด ไทยนิยม นี้อย่างเต็มที่.....

แค่ระดมคนมาทำงานก็ยากแล้ว... หากคนที่มีอุดมการณ์ไทยนิยมยิ่งยากกว่า...ละมั้ง

แว่นขยาย

บูรณาการสินค้าเกษตร

เอกชนเข้าพบ 'บิกฉัตร' หนุนให้ความรู้ผู้บริโภคปมสารตกค้างพืชผัก

โพสต์ทูเดย์ - ตั้งวงถกแก้ปัญหาสินค้าเกษตรไม่ได้มาตรฐาน หลังพบสารพิษ 3 ชนิดตกค้าง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมกับคณะผู้บริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางรณรงค์และสร้างความเข้าใจมาตรฐานปริมาณสารพิษสูงสุดที่ยอมรับได้ (เอ็มแอลอาร์) เพราะปัจจุบันมีวัตถุดิบตรายทางการเกษตรมากกว่า 48 ชนิด โดยเฉพาะสารเคมี 3 ชนิด ที่มีข้อถกเถียงมาก คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังด้วย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการนำเสนอใน 3 ประเด็น คือ 1.ประเทศไทยได้มีการกำหนดมาตรฐานด้านสารพิษตกค้าง หรือที่เรียกกันว่า "ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้" 2.ที่ผ่านมามีการประชาสังคม (เอ็นจีโอ) ได้นำเสนอข่าวความไม่ปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย โดยอ้างว่าได้ตรวจพบค่ามาตรฐานสารพิษตกค้างที่เกินจากมาตรฐาน สร้างความกังวล และความไม่เข้าใจต่อผู้บริโภค และ 3.ควรสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภค ใน 2 ช่องทางผ่านสื่อโซเชียล และการจัดสัมมนา โดยขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อย่างไรก็ตาม การผลิตสินค้าเกษตรที่ตรงความต้องการของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ และที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจรับรองสินค้าต่างๆ และยึดทำลายสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพจำนวนมาก แต่ยังมีหน่วยงานอื่นที่ออกสุ่มตรวจสินค้าเกษตรด้วยเช่นกัน แต่ผลที่ออกมาแตกต่างกันทำให้ผู้บริโภคสับสน

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันในลักษณะประชารัฐ คือ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน รวมทั้งร่วมกันป้องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพถูกจำหน่ายไปยังผู้บริโภค ซึ่งคงไม่ใช่การตรวจจากหน่วยงานราชการเพียงอย่างเดียว ทั้งผู้จำหน่าย ผู้บริโภค และภาคประชาสังคม ต้องร่วมมือกันไม่ซื้อไม่ใช้สินค้านั้น และมอบหมายให้หน่วยที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ซึ่งสารเคมีทั้งสามชนิดขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย จึงจะต้องรอผลการพิจารณาในส่วนนี้

อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทางการเกษตรของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นต้องส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีความปลอดภัยจากสารตกค้างต่างๆ พร้อมทั้งให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารให้ชัดเจนต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันต่อไป ■